



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕ ๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๗ มูลค่าข่าว ๑๐๑,๑๖๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หนังสือเด่น
โดย วนิดา ภูพานนท์

นิทานบ้านป่ากุก

“ป่ากุก” ของทูลานา มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์” อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชื่อของป่ากุกโลดแล่นอยู่ในแวดวงวรรณกรรมสำหรับเด็กมากกว่า 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเล่านิทาน

ป่ากุกถือเป็นนักเล่านิทานชั้นแนวหน้าของประเทศ ด้วยเทคนิคการเล่า ลีลาและน้ำเสียงที่ชวนฟัง ด้วยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง นอกจากนี้ป่ากุกยังมีส่วนขับเคลื่อนในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ตลอดจนการเขียนหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ที่รู้จักกันในนาม “นิทานบ้านป่ากุก”

ล่าสุดป่ากุกได้ฝากผลงานหนังสือนิทานสองภาษาไทย-อังกฤษ ออกมาใหม่ 3 เล่ม ได้แก่ เรื่องลั้วม, ตลาดนัด ตลาดน้ำ และเจ้ากำพร้าว หม่าปากแห่ง โดยให้ “ศุกลิตา ลัดคนิยานนท์ แมคแคฟเฟอร์” เป็นผู้แปลเป็น

ภาคภาษาอังกฤษ จำหน่ายในราคาเล่มละ 100 บาท ในรูปเล่มของ นิทานประกอบภาพ

“ลั้วม” เป็นนิทานที่สอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการขับถ่ายในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่ถ่ายบนผ้าอ้อม สูการขับถ่ายบนกระโถน และการเข้าห้องน้ำได้เหมือนผู้ใหญ่ โดยปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักการรักษาสุขอนามัยวิธีชำระล้างหลังการขับถ่ายที่ถูกต้อง การทำความสะอาดร่างกาย การล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ

“ตลาดนัด ตลาดน้ำ” เป็นเรื่องราวในป่าของสัตว์น้อยใหญ่ ที่ต่างก็ทำมาหากินด้วยการเกษตรกรรม จนได้ผลผลิตมากมาย เกินกว่าที่จะรับประทานในครอบครัวหมด ทุกครอบครัวในป่าที่ทำการเพาะปลูกจึงปรึกษากันจนเกิดความคิดที่จะเปิดตลาดนัดวันอาทิตย์ นำผลผลิตที่มีออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาสู่ครอบครัว

“เจ้ากำพร้าว หม่าปากแห่ง” เป็นเรื่องความรัก ความผูกพัน ระหว่างเด็กชายกล้า เด็กวัด และเจ้ากำพร้าว สุนัขที่ถูกเก็บมาเลี้ยง และมันได้เลี้ยงชีวิตปกป้องเจ้าของ จนเป็นที่กล่าวขานของชาวบ้าน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันแสนอบอุ่นระหว่างคนและสัตว์

นิทานบ้านป่ากุกชุดนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ พ่อ-แม่ควรจะอ่านให้ลูกเล็กๆ ฟัง ซึ่งให้ทั้งความสนุก และปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้แก่เด็ก ๆ

